



ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

ตามที่ จังหวัดสุโขทัย ได้มีประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล นั้น

บัดนี้ จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๘๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผนวก ข มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ ๔.๓ ด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ (๕) การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๒๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

- ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
- ๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร หรือคุณสมบัติยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่ได้รับสิทธิการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

/๔. ให้ผู้ผ่าน...

๔. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑/๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมนำใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ และ
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูปมาด้วย

อนึ่ง ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวพัชรอร วงศ์กานแหง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดสุโขทัย

ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - นามสกุล		
๑	๐๔	นาย	ณัฏวัตร	ทับแปลง
๒	๑๑	นางสาว	เบญจวรรณ	เข็มวง
๓	๑๓	นางสาว	นิสากร	สุวรรณรัตน์
๔	๐๘	นางสาว	อรพรรณ	สุขสัมพันธ์
๕	๐๒	นาย	อนุรักษ์	ดวงวิไล
๖	๐๕	นาย	สุทน	อินทร์ปรารงค์
๗	๐๑	นาย	ประติวัฒน์	สุ่มแก้ว
๘	๐๓	นาย	ชณัฐธัญนพ	แก้วนิลชุลิน
๙	๐๙	นาย	อภิวัฒน์	ประเทศ